

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายแสวง สาเสนา	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	แสวง สาเสนา	
๒	นายลำไพโร หล้าบุญทัน	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ลำไพโร หล้าบุญทัน	
๓	นางสุจิตรา หามาลา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สุจิตรา หามาลา	
๔	นายสมบุรณ์ ศรีสมบุรณ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สมบุรณ์ ศรีสมบุรณ์	
๕	นายสมนึก เขาระกะ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สมนึก เขาระกะ	
๖	นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์	
๗	นางสุนทร สีเสน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สุนทร สีเสน	
๘	นายสมเดช หล้าหนูเหมา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สมเดช หล้าหนูเหมา	
๙	นายไพศาล ทิพย์อาสน์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ไพศาล ทิพย์อาสน์	
๑๐	นายทองใบ อันไชน้ำ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ทองใบ อันไชน้ำ	
๑๑	นายทองจันทร์ สอนวงษ์แก้ว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ทองจันทร์ สอนวงษ์แก้ว	
๑๒	นายสนอง ทองย่อม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สนอง ทองย่อม	
๑๓	นายพินิจ คาธิพาที	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	นายสนอง ทองย่อม	
๑๔	น.ส.บุษราคัมภ์ ทองย่อม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	นายพินิจ คาธิพาที	
๑๕	นายเลิศ เหล่าศรี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	เลิศ เหล่าศรี	
๑๖	นายบุญเลิศ ยอดสะเทิน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	บุญเลิศ ยอดสะเทิน	
๑๗	นายสุทธิ เหล่ากอเกษ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สุทธิ เหล่ากอเกษ	

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประยูร วารินทร์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ประยูร วารินทร์	
๒	นายถาวร โคตรสีภูมิ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ถาวร โคตรสีภูมิ	
๓	นายอังคาร ทัพวิเศษ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	อังคาร ทัพวิเศษ	
๔	นายยรรยงค์ ประวารณะ	เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ยรรยงค์ ประวารณะ	
๕	นายอำนาจ ใบบั้ง	ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดอบต.	อำนาจ ใบบั้ง	
๖	นางภคพรรณ พะโยโค	หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.	ภคพรรณ พะโยโค	
๗	นางนิตยา หงส์พันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	นิตยา หงส์พันธ์	

๘	นายวุฒิภัทร มลชะอุ่ม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	วุฒิภัทร มลชะอุ่ม	
๙	นางรัชฎาภรณ์ สาเสนา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	รัชฎาภรณ์ สาเสนา	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสนอง ทองย่อม เมื่อถึงเวลาเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ได้ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด สมาชิกสภาท้องถิ่น/ ๑๗ คน มาประชุมครบจำนวน ๑๗ คน ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม จึงกราบเรียนเชิญท่าน เลขานุการสภาท้องถิ่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งทราบ
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
นายแสวง สาเสนา ได้นำเรียนต่อที่ประชุมสภาว่า สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ส่งให้ที่ประชุมพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม แล้ว ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้อ่านและพิจารณาตรวจสอบรายละเอียด ใน รายงานประชุมถูกต้องตามที่ได้ประชุมมาหรือไม่ และทบทวนดูว่ามีส่วนใดจะแก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุมฯ
-มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีมติรับรอง ๑๗ เสียง
ไม่รับรอง - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ
นายแสวง สาเสนา ๓.๑ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประธานสภาท้องถิ่น วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขึ้นตราเป็นข้อบัญญัติได้
-สืบเนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สภามีมติรับหลักการวาระที่ ๑ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และกำหนด ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติขอแปรญัตตินับแต่สภามีมติรับหลักการวาระที่ ๑ ขึ้น รับหลักการ ตั้งแต่วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐๐-๑๖.๓๐น. ของทุก

วัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง และกำหนดระยะเวลา
พิจารณาคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม
๒๕๖๓ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลาราชการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดงเมือง

นายแสวง สาเสนา
ประธานสภาท้องถิ่น

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ดงเมือง กระผมขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องพิจารณาเห็นชอบ
(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประจำปีในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

นายสนอง ทองย่อม
สมาชิกสภาท้องถิ่น/
เลขานุการสภาท้องถิ่น

ชี้แจง สำหรับในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ว่าตามที่องค์การบริหารดงเมือง ได้
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๖๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ (๔๕)ข้อ(๔๙) เมื่อสภาท้องถิ่นรับหลักการแห่ง(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้วต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ไว้ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีแล้ว โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง มีมติเห็นชอบ
คัดเลือกร่างคณะกรรมการแปรญัตติและรับคำขอแปรญัตติแห่ง (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ ข้อ๑๐๓ และข้อ ๑๐๕ ในคราวประชุมสภาสมัยประชุม สมัยสามัญ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งสภามี
มติรับหลักการวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๔-๖
สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.ของทุกวัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงเมือง และกำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ และ วันที่ ๑๐
สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลาราชการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

นายแสวง สาเสนา
ประธานสภาท้องถิ่น

ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไปขอเชิญประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ได้นำเสนอผลตรวจร่างและรับคำขอแปรญัตติแห่ง(ร่าง)ข้อบัญญัติประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

-ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจร่างข้อบัญญัติและแปรญัตติ รายงานแปรญัตติ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ขอเชิญครับ

นายบุญเลิศ ยอดสะเทิน

รายงานการพิจารณาและแปรญัตติ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น ปรากฏว่า สมาชิกสภาอบต. ไม่ยื่นคำขอแปรญัตติ นายก้องการการบริหารส่วนตำบลดงเมือง ไม่ยื่นคำขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ไม่มีความประสงค์ที่จะแปรญัตติแต่อย่างใด จึงขอสรุปรายงานผลการพิจารณาแปรญัตติ ดังต่อไปนี้

- คำแถลงงบประมาณ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
- บันทึกหลักการและเหตุผล ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ
- ประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่มีผู้ขอแปร ไม่มีการแก้ไข

-ความเห็นและมติของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายก้องการการบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการแปรรูปที่ดินไม่ประสงค์ยื่นคำขอแปรญัตติ ประกอบกับคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้เชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงข้อมูลยืนยันเห็นควรคงไว้ซึ่งร่างเดิมที่เสนอสภาในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ เนื่องจากได้ดำเนินการเป็นไปตามรูปแบบและวิธีการงบประมาณครบถ้วนและเป็นไปเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองและทุกประการ คณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้พิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไขและให้คงไว้ร่างเดิม

นายแสวง สาเสนา
ประธานสภาท้องถิ่น

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงถือว่าสภาได้พิจารณา
วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ แล้ว ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติได้

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุมสภาท้องถิ่น

-มีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

โดยเห็นชอบ	๑๗	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง

นายประยูร วารินทร์ ก่อนที่จะดำเนินการประชุมในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ กระทบต้องขอขอบคุณ
นายกอบต. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุกท่านที่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
 ข้อบัญญัติ ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓
 ชั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติได้ซึ่งรายละเอียดโครงการที่ได้นำมาบรรจุใน
 (ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ส่วนหนึ่งนั้น
 ก็ได้ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการที่จะต้องดำเนินการตามภาระหน้าที่
 งานขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้จากหัวหน้าหน่วยงานแต่ละกองที่ได้เสนอ
 งบประมาณรายจ่ายต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณเพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำ
 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี เพื่อที่จะได้เสนอคณะผู้บริหารนำเสนอต่อสภา
 ท้องถิ่นพิจารณาให้ทันภายใน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๔

นายแสวง สาเสนา
ประธานสภาอบต.

เรื่องอื่นๆ

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ เรื่องนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลเมือง ขอเชิญ
 สมาชิกสภาได้เสนอครับ

นายประยูร วารินทร์
นายกอบต.

เรียนประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระทบขอแจ้งใน
 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ ซึ่งมีจำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ ๑ หนังสือด้วยจังหวัดมหาสารคามได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครอง
 ท้องถิ่นว่า โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/
 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินตามปรัชญา
 เศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความ
 ร่วมมือให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีความประสงค์

จัดทำแบบรายงาน ให้จังหวัดพร้อมโครงการรายละเอียดตามหนังสือที่แจ้ง จึงขอ
 ฝากไปยังผู้อำนวยการกองช่างให้เร่งดำเนินการตามหนังสือดังกล่าวให้ทันตาม
 กำหนดเวลาด้วยครับ

เรื่องที่ ๒ สำหรับกิจกรรมทำบุญทอดเทียนเข้าพรรษา ตามที่ได้ปรึกษาหารือกัน
 และมีมติให้กำหนดในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนั้นจึงขอเชิญคณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยครับ

นายบุญเลิศ ยอดสะเทิน
สมาชิกสภาท้องถิ่น

เรียนประธานสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่านกระทบขอ
 สอบถามเรื่องโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับผู้บริหาร
 ท้องถิ่น/สมาชิกอบต./พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างบุคลากรในสังกัด องค์การ
 บริหารส่วนตำบลเมืองและประชาชน ฯลฯ ว่าจะดำเนินการได้ในช่วงใด

นายประยูร วารินทร์

สำหรับโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ที่ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นได้

ลงชื่อ บุญเลิศ ยอดสะเทิน ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญเลิศ ยอดสะเทิน)

ลงชื่อ สอนง ทองย่อ้ม กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสอนง ทองย่อ้ม)

ลงชื่อ สมนึก เขาระกำ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมนึก เขาระกำ)